

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_MB_039
ชื่อตาราง	เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายไตรมาส ความล่าช้า 1 ไตรมาส กำหนดการเผยแพร่ เผยแพร่วันทำการสุดท้ายของไตรมาสถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ <ul style="list-style-type: none"> • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล 	<p>ตารางนี้แสดงรายการเงินให้กู้ยืม (Loans) ที่ให้แก่ภาคครัวเรือน (บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ) ของสถาบันการเงิน (ทั้งที่รับฝากเงินและไม่รับฝากเงิน) ในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืมทั่วไป เงินให้กู้ยืมในรูปตัวเงินที่เปลี่ยนมือไม่ได้ (non-negotiable) และเงินลงทุนในลูกหนี้ โดยเป็นเงินให้กู้ยืมที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ครอบคลุมสถาบันการเงิน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมสาขา ธพ. ไทยที่อยู่ในต่างประเทศ) สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และกิจการวิเทศธนกิจ (เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2549) 2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน (ธอ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ 4. สถาบันรับฝากเงินอื่นๆ ประกอบด้วย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตั้งแต่ไตรมาส 1/2550 ข้อมูลของสถาบันการเงินอื่น (ไม่รับฝากเงิน) มีเพิ่มเติม ดังนี้ 5. บริษัทบัตรเครดิต ลิซซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีโชธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบธุรกิจเข้าชื่อและลิซซิ่ง (ธุรกิจเข้าชื่อและลิซซิ่งเฉพาะกลุ่มที่มีสินทรัพย์รวมขนาดใหญ่คิดเป็น 75% ของยอดสินทรัพย์รวมของธุรกิจทั้งระบบ) 6. บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันภัย ประกันวินาศภัย 7. บริษัทหลักทรัพย์ 8. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน ประกอบด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 9. ไร่รับจำนำ ประกอบด้วย สถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร สถานธนาบาลภูมิภาค สถานธนาบาลนครราชสีมา และไร่รับจำนำเอกชน 10. สถาบันการเงินอื่นๆ ประกอบด้วย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 11. สินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อ GDP จำนวนจากเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่ให้แก่ภาคครัวเรือนหารด้วยผลรวม QGDP 4 ไตรมาস্য้อนหลัง ผลรวม QGDP 4 ไตรมาস্য้อนหลัง เป็นวิธีการคำนวณโดยใช้ผลรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน ย้อนหลังไป 4 ไตรมาส โดยเริ่มนับจากไตรมาสที่อ้างอิง 12. สินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อ GDP ปรับฤดูกาล จำนวนจากเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่ให้แก่ภาคครัวเรือนที่มีการปรับปัจจัยฤดูกาล หารด้วยผลรวม QGDP 4 ไตรมาস্য้อนหลัง <p>ตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนของสถาบันการเงินแสดงยอดคงค้าง ณ วันสิ้นไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1/2546 และมีหน่วยเป็นล้านบาท</p> <p>ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ เป็นข้อมูลยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมที่เป็นส่วนหนึ่งทางด้านสินทรัพย์ในงบดุลที่ได้จากสถาบันการเงิน แบ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บแบบปฐมภูมิ ได้จากการรายงานโดยตรงของสถาบันการเงิน และแบบทุติยภูมิที่ได้จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่จัดเก็บแบบปฐมภูมิ มีบางรายการที่เป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์</p>

	บริษัทประกันภัย ประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ และโรงรับจำนำ ข้อมูลบางส่วนใช้วิธีการประมาณจากข้อมูลแวดล้อมตามหลักสถิติ
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ 2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน (ปี 2546 - 2549) 3. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจตั้งแต่ ปี 2550) 4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5. บริษัทเงินทุน 6. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 7. บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีใช้ธนาคารพาณิชย์ 8. บริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิ่ง 9. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 10. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 11. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 12. สำนักงานธนานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 13. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูลโรงรับจำนำเอกชน) 14. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลสถานธนานุบาลภูมิภาค) 15. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 16. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 17. บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 18. บริษัทบริหารสินทรัพย์ 19. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=775&language=th
การปรับปรุงข้อมูล	ข้อมูลที่เผยแพร่จะปรับย้อนหลังเมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข

ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-6188, 0-2283-6485